

# ไอ.ซี.ซี.พಾಯ่อนุคนำลูกค้าเที่ยววิถีไทยห่มสไบเก้เก้



ไอ.ซี.ซี.พಾಯ่อนุคนำลูกค้าเที่ยววิถีไทยห่มสไบเก้เก้

ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่

“กระแสวิถีไทย” เรียกว่ากำลังมาแรงในยุค พ.ศ. เห็นได้จากการรณรงค์กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมมาสัมผัสวิถีชีวิตไทยแบบลึกซึ้ง โดยทาง บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยบัตรสมาชิก His & Her Plus Point ได้ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยปลูกกระแสการท่องเที่ยวในแบบวิถีไทยด้วยการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่องาน“His & Her ชวนแต่งไทยชมเมืองมัลลิกา พาเที่ยวกาญจนบุรี” มอบประสบการณ์สุดประทับใจสไตล์วิถีไทย นำลูกค้าสมาชิกบัตรฯ แต่งไทยห่มสไบร่วมสัมผัสกับวิถีชีวิตแห่งความเป็นไทยย้อนยุคในบรรยากาศเสมือนจริง ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมีคุณอินทรา นาคสกุล ผู้จัดการส่วนลูกค้าสัมพันธ์ บัตรสมาชิก His & Her Plus Point ให้การดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดอบอุ่นและเป็นกันเอง คุณอินทรา นาคสกุล ผู้บริหารบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กิจกรรมครั้งนี้ทำให้นักค้าสมาชิกบัตรฯ ได้ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวไทยสมัยโบราณแบบใกล้ชิดในบรรยากาศที่แท้จริงตามแบบสมัยก่อนช่วงปลายยุคราชกาลที่ 5 ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้ซึมซับและได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายซื้อของที่ต้องใช้เงินโบราณเป็นเหรียญสตางค์มีรูตรงกลาง การทำขนมไทยโบราณหายาก การแกะสลักผลไม้ ร้อยมาลัย การตำการผัดข้าว ล้วนมีคุณค่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่สวยงาม ทางบริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยปลูกกระแสการท่องเที่ยวในแบบวิถีไทยให้มืออย่างต่อเนื่องอีกแรงค่ะ”

สุทธฉัตร บัณฑิตกุล “การได้แต่งชุดไทยสมัยโบราณ แล้วเข้าไปเดินในเมืองมัลลิกาที่จำลองวิถีชีวิต บ้านเรือน ตลาดร้านค้า ของชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 พร้อมได้เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยสมัยก่อน และร่วมทดลองทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำขนมไทยโบราณ การผัดข้าว รวมถึงการจับจ่ายด้วยเงินโบราณ ซึ่งทำให้เรารู้สึกเหมือนได้นั่งเครื่องย้อนเวลาไปอยู่ในยุคนั้นจริงๆ และพบเจอสิ่งใหม่ๆ ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน หากมีโอกาสจะกลับมาเที่ยวอีกแน่นอนค่ะ” สมถวิล ตันวัฒนา “เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของไทยที่ควรค่าสนับสนุนให้มาร่วมสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆ การที่ทุกคนได้แต่งชุดไทยห่มสไบกันทั้งเมือง พุดชอรับ เจ้าคะกัน ทำให้บรรยากาศโดยรวมสวยงามเหมือนได้ไปใช้ชีวิตจริงในสมัยโบราณ และเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยก่อน ซึ่งเราเคยดูแต่ในหนังในละคร ต้องขอบคุณ His & Her ที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะ”

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ทางสู่ “เมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔” ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงเศษ เมื่อถึงจุดหมายทุกคนต่างผลัดเปลี่ยนแต่งองค์ทรงเครื่องนุ่งโจงกระเบน ห่มสไบ สวมเสื้อแพรไหม ลูกไม้ ฯลฯ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ หลังก้าวผ่านหลังกำแพงเมืองสีขาวจะได้สัมผัสวิถีการดำเนินชีวิตของคนยุคปลายรัชกาลที่ 5 หลังประกาศเลิกทาสที่ผสม

ผลงานวัฒนธรรมจากโลกตะวันตกและไทยได้อย่างกลมกลืน ความสนุกสนานเกิดขึ้นได้ในทุกกิจกรรมภายในเมือง  
มัลลิกา ถือเป็นเรื่องแปลกใหม่และน่าตื่นเต้นของเด็กๆ วัยรุ่น รวมถึงผู้สูงวัยที่ได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตสมัยก่อน  
แบบใกล้ชิด เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจรอยยิ้มให้สมาชิกผู้ถือบัตร His&Her Plus Point  
และผู้จัดการกิจกรรมอย่างไม่รู้ลืม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท กนกรัตน์ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด (ที่ปรึกษาดำเนินงานประชาสัมพันธ์)

โทร.02-284-2662 แฟกซ์. 02-284-2287,2291 [www.kanokratpr.com](http://www.kanokratpr.com)

คุณกนกรัตน์ วีรานุกัตติ E-mail: [Kanokrat@kanokratpr.com](mailto:Kanokrat@kanokratpr.com)